

### Triển Lãm “Find Your Wild” Khai Mạc tại Phi Trường John Wayne Airport

(Santa Ana, CA) Từ 1 Tháng ba đến 1 Tháng Tư, 2024, cuộc triển lãm đơn độc *Find Your Wild* của họa sĩ Quận Cam Sharon Frances biến đổi phòng trưng bày Community Focus Space trở thành một nơi trình bày sống động của những tuyệt phẩm ráp nối từng mảnh màu sắc khác biệt.

Sharon Frances là một họa sĩ và viết văn truyền thông với nhiều mảnh chấp lẫn lộn, nổi tiếng với 25 năm kinh nghiệm như một nhà giáo dục tiểu học và trung học. Bà là đồng sáng lập và điều khiển Well Beings Studio, một dự án nhằm vào việc hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư xuyên qua văn chương và nghệ thuật. Ngoài việc đeo đuổi nghệ thuật, Sharon yêu thích được hiện diện tại đại dương hay đi bộ trong hoang dã với con gái và đối tác của bà.



Sharon Frances in her home studio, 2024

Làm việc với những mảnh kính, mảnh vụn của đồ gốm, và những vật tìm kiếm được, Sharon đã tạo nên những khung cảnh đầy tưởng tượng của thực vật và động vật trong những đường lối duy nhất. Đơn cử, các mảnh vụn được hàn gắn, làm đầy giữa những mảnh kính và đồ gốm; tuy nhiên trong một vài tác

phẩm của Sharon bà đã bỏ qua những giai đoạn này, cho phép bà tạo ra một điêu khắc có không gian ba chiều hơn.



*Iguanas Love Oranges*, Pha Lẫn giữa Kính Truyền Thông và những Mảnh Đồ Gốm, 2021

Việc thực hành nghệ thuật của Sharon dựa trên niềm tin vào thiên nhiên, di chuyển thân thể chúng ta, và tự chúng ta tiến tới một sự yêu thích không điều kiện mang chúng ta đến gần với chúng ta, từng người, và thế giới chung quanh chúng ta.

Bất kể việc làm của bà, Sharon phát biểu, “Nghệ thuật sử dụng Mosaics đã thay đổi cái nhìn tự tôi từ sự bề nát sang biến đổi. Mỗi một mảnh giúp tôi xây dựng một thế giới mới – một cái mới trong tôi. Tôi hy vọng bạn sẽ tương tác với những mảnh nghệ thuật này, bạn sẽ cảm thấy di động trong sáng tạo và tác động trong những môi trường thiên nhiên của bạn. *Tìm sự hoang dã của bạn!*”



*Dreams in My Backyard*, Pha trộn giữa Kính Truyền Thông và những Mảnh Đồ Gốm và các Vật Tìm Thấy,  
2023

Cuộc triển lãm cũng cho thấy sự trưng bày duy nhất của các vật liệu từ studio của Sharon mà bà đã sử dụng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm 'studio table' này cho phép các du khách một cái nhìn để có thể thấy sự giải thích sâu rộng về cách thức kiến tạo nghệ thuật của bà qua cái nhìn.

Để biết thêm về sự thực hành nghệ thuật của Sharon, và xem thêm về các tác phẩm của bà xin theo dõi bà trên Instagram: [www.instagram.com/sharonfrancesme/](https://www.instagram.com/sharonfrancesme/).

Cuộc triển lãm có thể tìm thấy ở nơi trước khi vào trạm kiểm soát an ninh ở tầng dưới Nơi Đến trong các Khu Vực lấy Hành Lý của các Trạm A&B.

Muốn biết thêm thông tin về Chương trình Nghệ Thuật của Phi Trường John Wayne Airport,  
Xin vào [www.ocair.com/terminal/artexhibits](http://www.ocair.com/terminal/artexhibits)